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กยท. แนะยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ต้อง “กรดฟอร์มิค” ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการผลิต ดึงความเชื่อม่ัน
อุตสาหกรรมยางล้อต่างประเทศ 
- ThaiPR.net  1 ต.ค. 2558 
 กยท. ชี้ สารจับตัวท ายางก้อนถ้วยดีมีคุณภาพ ต้อง "กรดฟอร์มิค" เท่านั้น ระบุช่วยรักษาสภาพความ
ยืดหยุ่น ไม่มีสารตกค้าง สลายตัวเองได้ ทั้งยังไม่ส่งกลิ่นเหม็นท าลายสิ่งแวดล้อมดึงความเชื่อมั่นผู้ผลิตยางล้อที่
รับซื้อยางแท่งกลับคืนเร่งด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ กยท. จังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร
ผู้ผลิตยางก้อนถ้วยทุกพ้ืนที่  

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการ
การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ผลิตยางล้อต่างประเทศ ยังมีความสนใจรับซื้อยางแท่งจากไทย
เป็นจ านวนมาก ซึ่งวัตถุดิบส าคัญของการท ายางแท่งคือยางก้อนถ้วย การผลิตยางในรูปแบบยางก้อนถ้วยจึง
แพร่หลายไปทุกพ้ืนที่ เพราะท าง่าย ใช้เวลาไม่นาน และส่งขายได้เร็ว แต่ช่วงระยะหลังกลับพบปัญหาผลผลิต
ยางก้อนถ้วยขาดคุณภาพ เนื่องจากระดับซัลเฟตในยางมีปริมาณสูง ส่งผลกระทบต่อการผลิตยางแท่งที่ส่งออก
อุตสาหกรรมยางล้อต่างประเทศ กยท.ในฐานะผู้ดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง จึงมอบหมายพนักงานทุกพ้ืนที่
รณรงค์ส่งเสริมความรู้แนะน าให้ใช้ "กรดฟอร์มิค" ในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วย เพราะเป็นสารจับตัวที่
ได้รับการรับรองด้านวิชาการว่า สามารถรักษาสภาพความยืดหยุ่นของยาง ไม่ท าให้ยางเสียคุณภาพ ไม่มีสาร
ตกค้างสลายตัวเองได้และไม่ส่งกลิ่นเหม็นท าลายสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรดซัลฟิวริค ถ้าใช้ปริมาณสูงจะ
ส่งผลเสียท าให้ผลิตภัณฑ์ยางขาดความยืดหยุ่น เสื่อมคุณภาพ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถูกกัดกร่อน เป็น
มลพิษด้านสุขภาพกับแรงงานในสวนยางตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพราะเกิดน้ าเสียจากกรดประเภทรุนแรง ส่วน
สารจับตัวที่น าเกลือแคลเซียมคลอไรด์มาใช้ แม้สารดังกล่าวจะท าให้ยางจับตัวเป็นก้อนเร็ว แต่ มีผลเสียท าให้
ก้อนยางแข็ง ขาดความยืดหยุ่น มีสีคล้ า ส่งผลให้คุณภาพยางต่ าลงได้ 

นายเชาว์ยังกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กยท. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกร
มาโดยตลอดในการใช้กรดฟอร์มิคเป็นสารจับตัว เนื่องจากสูตรโครงสร้างทางเคมีของกรดฟอร์มิคคือ HCOOH 
มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบเพียงตัวเดียว จึงเป็นกรดอ่อนที่มีความแรงของกรดไม่มากนักเมื่อเทียบกับกรด
ชนิดอ่ืน กรดฟอร์มิคเป็นสารอินทรีย์ที่จับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์ สลายตัวง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อหน้ายางกรีดหากใช้ในอัตราส่วนตามค าแนะน า และจากการที่ กยท. โดย
สถาบันวิจัยยางได้ศึกษาจากการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ยังไม่พบว่ามีสารเคมี
ชนิดใดที่สามารถผลิตยางแผ่นหรือยางก้อนถ้วยแล้วมีคุณภาพท่ีดีเท่ากับการใช้กรดฟอร์มิค 
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บี'้ไหห่นาน'รบัซือ้ยางตามสญัญา ขูถ่า้ยงัเงยีบเสยีคา่ปรบั-ยดึ
เงนิค า้ 

วนัพธุ ที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558, 16.23 น. 

 

 

 

30 ก.ย.58 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เชิญตัวแทน

จาก บริษัท ไห่หนาน จากสิงค์โปร์ มาพูดคุยเร่งรัดเรื่องสัญญาส่งมอบยาง ที่ยังเหลืออยู่ 1.8 แสนตัน จาก

ทั้งหมด 2.1 แสนตัน ในสัญญาแรก สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้แจ้งเรื่องค่าปรับ เริ่มตั้งแต่

วันสิ้นสุดสัญญาเป็นต้นไป ให้ช าระค่าปรับเป็นเงินสด จ านวน 6.6 เหรียญต่อตัน เป็นเงิน 41.58 ล้านบาท 

ทันที ก่อนที่จะด าเนินการใหม่ตามแผนของบริษัทเสนอมา จะรับยาวต่อไปเดือนละเท่าไหร่ในระยะเวลาชัดเจน 

และปริมาณการรับมอบแต่ละครั้งต้องไม่ต่ ากว่า 2 หมื่นตัน ไม่อย่างนั้นต้องยึดเงินค้ าประกันทั้งหมด และ

ด าเนินการขั้นเด็ดขาด หากยังไม่มารับยางที่เหลือจ านวนมาก 

โดยทางบริษัท ไห่หนาน ยืนยันว่า ยังมีความประสงค์จะซื้อยางจากโกดังทั้งหมด รวมทั้งในสัญญาที่

สองแนบท้าย ที่รัฐบาลได้เข้ารับซื้อจากโครงการมูลภัณฑ์กันชน อีก 2 แสนตัน ในราคาตลาดกลาง เอฟโอบี 

บวก 1 บาท ได้รับมอบไปแล้ว 5 พันตัน ตนจึงให้เวลาบริษัท ไห่หนาน ภายใน 10 วัน ต้องมาท ารายละเอียด

ต่อสัญญาการรับซื้อส่งมอบยางกันชัดเจนอีกครั้ง โดยบริษัท ไห่หนาน ยังได้วางใบแอลซี หรือสัญญาเงินค้ า

ประกันจากธนาคารล่วงหน้าอีก 1 หมื่นตัน และยืนยันว่าจะรับยางทั้งหมด 4 แสนตัน 

"ตนสังเกตว่า หากผู้แทนจากบริษัท ไห่หนาน มีความจริงใจที่จะรับยางจากเรา อยากท าธุรกิจยางใน

อนาคตด้วย คงไม่บิดพลิ้ว คาดว่าภายใน1  ปี จะขนออกได้ทั้งหมด" รมว.เกษตรฯ กล่าว 
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พร้อมกันนี้ได้เจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ท าให้ยังตกลงราคากันไม่ได้ในเรื่องคุณภาพยาง ตก

ลงว่ารับซื้อตามสภาพ โดยจากนี้จะมีคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ในการตรวจคุณภาพยาง คือ การยางแห่งประเทศ

ไทย (กยท.) , บริษัท ไห่หนาน และสภาบันวิจัยยาง ถือว่าเป็นหน่วยงานมีมาตรฐานสากล แบบสุ่มตรวจ แต่ที่

ผ่านมาไม่เคยให้กรรมการ 3 ฝ่าย ไปตรวจ แต่ทางบริษัท ไห่หนาน ได้ตรวจโดยการรื้อสต็อกยางทั้งหมด แบบ

ล้มกอง ท าให้ยางเกิดความเสียหาย 

"จะเร่งขายยกโกดัง ขายตามสภาพ ยอมรับว่ายางคุณภาพดีมีเพียง 10% เพราะในสต็อกเก่าตั้งแต่ปี 

51 - 52 จึงยังตกลงกันไม่ได้ว่ายางสภาพนี้ราคาเท่าไหร่ ในสัญญาเดิมราคาอยู่ที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม แต่บริษัท 

ไห่หนาน ต้องการซื้อราคาถูกทั้งหมด วันนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมียางครบหรือไม่ ผมเร่งรัดให้ยางนี้ขาย

ออกไปให้ได้ จะได้น าเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง และยางในสต็อกหายไป เกษตรกรมีโอกาสขายยางได้

สูงขึ้น" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3  ตุลาคม  2558  หน้า  1, 9 

 



 

 

 

ขาใหญ่มาแว้วว "ถาวร"เผยชาวสวนยางภาคใต้ ค้านตั้งบอร์ดการยางชั่วคราว (02/10/2558)  

 

1 ต.ค. 58 นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีท่ีตน
ได้รับร้องเรียนจากเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จ านวนกว่า 500 คน โดยได้มีมติคัดค้านการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบอร์ดการยางชั่วคราวว่า เนื่องจากวิธีดังกล่าว ไม่ตรงกับ พ.ร.บ. 
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 17 (3) ล่าสุด ตนได้สอบถามถึงตัวแทนเกษตรกรและ
ตรวจสอบในข้อกฎหมาย ท้ังของ พ.ร.บ.การยางฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ข้ออ้างท่ี
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ อดีตสมาชิก สปช. และ ประธานชุมนุมสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมยาง
แห่งประเทศไทย อ้างเรื่องการตั้งตัวแทนเกษตรกรสวนยาง หรือผู้แทนสถาบันเกษตรกรสวนยาง 
ไปเป็นบอร์ดชั่วคราวนั้น ยังไม่มีระเบียบมารองรับ 
 

ฉะนั้นตัวแทนสถาบันเกษตรกรสวนยางท่ีจะส่งมาเป็นบอร์ดชั่วคราว จึงยังไม่มีกฎหมาย
รองรับแต่อย่างใด โดยเฉพาะการเลือกตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเหล่านี้เข้ามา แม้จะ
เป็นการอ้างว่า เป็นการเลือกโดยทางอ้อม จึงเป็นข้อพิรุธ ว่าคนเหล่านี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ในการ
อ้างมาเป็นปากเสียงของเกษตรกรสวนยางตัวจริง จึงขอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ 
พิจารณาการตังบอร์ดชั่วคราวนี้โดยรอบคอบ เพราะจะเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่เกษตรกร
ชาวสวนยางหลังจากนี้ ท่ีส าคัญ เกษตรกรชาวสวนยางตัวจริง จะไม่ได้ประโยชน์ ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
ท่ีมา หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันท่ี 1 ตุลาคม 2558) 
 
 
 
 
 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95040:-qq--02102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

2 ตุลาคม 2558 หน้า 12 

 



 

 

 

2 – 8 ตุลาคม 2558 หน้า 47 (1) 

 



 

 

 

2 – 8 ตุลาคม 2558 หน้า 47 (2) 

 

 



 

 

 

2 – 8 ตุลาคม 2558 หน้า 55 (1) 

 



 

 

 

2 – 8 ตุลาคม 2558 หน้า 55 (2) 



 

 

 

ชงชดเชยยาง2.5พันบาท/ไร่ ได้ทั้งเจ้าของสวน-คนกรีด/เลือกตัวแทนนั่งบอรด์กยท.เดือด! 
(02/10/2558)  

เลือกตัวแทนเกษตรกรนั่งบอร์ดการยางฯ ซัดกันนัว “สุนทร-ทศพล” โต้เดือด ปมคัดเลือกตัวแทน
เกษตรกรภาคใต้ แต่ละฝ่ายอ้างความชอบธรรม วงในเผยเตรียมลอยแพ 3 องค์กรยางที่ไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง 
หั่นเหลือ 7 องค์กร รวมจดทะเบียนใหม่ ขณะ “อุทัย” เตรียมเสนอรายชื่อ 5 ตัวแทนเกษตรกรต่อบอร์ด กยท. 
28 ก.ย.นี้ ด้านคณะท างานพิจารณาราคายางเตรียมชงรัฐชดเชยราคายาง 2.5 พันบาท/ไร่ได้ทั้งเจ้าของสวน
และคนกรีด 

จาก พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา 
จะต้องมีการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรเข้าไปเป็นกรรมการ(บอร์ด)ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ออกฎหมายลูก และ
กฎระเบียบภายใน 120 วันนั้น ทางบอร์ดที่มีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานคณะกรรมการร่วมเพ่ือพัฒนายางพารา ได้เห็นชอบให้ 10 องค์กรยาง ในการสรรหาตัวแทน
เกษตรกรจ านวน 5 คน เพื่อร่วมเป็นบอร์ดชั่วคราว 

นาย สุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้  เปิดเผยกับ 
“ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนการยางแห่งประเทศไทยใน
ภาคใต้ แต่ในที่สัมมนาได้มีการสอดแทรกโดยซ่อนการเลือกตัวแทนเกษตรกรเข้าไปเป็นบอร์ด ใน กยท. ซึ่งเห็น
ว่าเป็นการกระท าที่ผิด พ.ร.บ. การยางฯ มาตรา 4 ที่ตามระเบียบระบุให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
ก่อน แล้วจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ 

ดังนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นการกระท าที่ผิด พ.ร.บ.ตนจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องประชุมเพราะไม่เห็นด้วย 
ทั้งท่ีตนเป็นแคนดิเดตตัวแทนเกษตรกรภาคใต้ในวันนั้น มองว่ามีความไม่ชอบมาพากล โดยมีกลุ่มนักการเมือง
ภาคอีสานครอบง าอยู่เบื้องหลัง 

นาย สุนทร รักษ์รงค์ ในฐานะคณะท างานพิจารณาราคายาง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 คณะกรรมการร่วมเพ่ือ
พัฒนายางพารา ที่แต่งตั้งโดยกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ระบุว่าล่าสุดคณะท างานได้เตรียม
น าเสนอโมเดลการชดเชยราคายางพารา ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ให้รัฐบาลจ่ายชดเชยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2558-เมษายน 2559 คิดค านวณปริมาณชดเชยราคาตามน้ าหนัก อาทิ ยางกรีดได้ 250 กิโลกรัม/ไร่/ปี ชดเชย
ไม่เกิน 15 ไร่ หรือเฉลี่ยชดเชยไร่ละ 2.5 พันบาท โดยให้รัฐจ่ายเป็นพันธบัตร คิดย้อนหลังชดเชยให้เกษตรกร 
ซึ่งจะได้รับการชดเชยทั้งเจ้าของสวนและลูกจ้างกรีด 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94996:25-25-02102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94996:25-25-02102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ขณะที่นายทศพล ขวัญรอด ประธานเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มน ้ามันแห่งประเทศไทย กล่าวถึง
สถานการณ์คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรภาคใต้ (22 ก.ย.58) โดยชี้ว่าสาเหตุที่นายสุนทรและสมาชิกจาก 2 ใน 5 
สมาคมองค์กรยางภาคใต้ได้ออกจากห้องประชุมไปเนื่องจากเห็นว่าเสียงสนับสนุน ไม่เพียงพอ ซึ่งการกระท า
ครั้งนี้ตั้งค าถามา ก่อนหนานี้มีการประชุมตัวแทน 5 คน เพ่ือคัดเลือกเข้าบอร์ดกยท. ท าไมไม่คัดค้านในที่
ประชุม แต่หลังจากที่ประชุมมีมติแล้ว มากลับค าว่าจะให้นับต้นยางแทนหากนับต้นยางจริงภาคใต้จะได้
ตัวแทนเกษตรกรนั่ง ในบอรด์กยท. 3-4 คนแน่นอน และมีการกล่าวหามากมาย ไม่ว่าเรื่องการใช้เงิน 40 ล้าน
บาทซื้อเสียงเลือกตัวแทนภาคใต้บ้าง ถูกการเมืองภาคอีสานครอบง าบ้าง การกระท าแบบนี้ไม่เหมาะสม ท า
เพ่ือผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพ่ือชาวสวนกันแน่ 

ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาพันธ์องค์กรเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่า ขณะนี้ได้เลือกตั้งและได้ตัวแทนเกษตรกรเพ่ือไปเป็นบอร์ด กยท.ชั่วคราวครบตามจ านวน 5 คนแล้ว โดย
ภาคเหนือ ได้แก่ นายสาย อินค า ประธานคณะเครือข่ายจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายธี
ระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง
ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ นายสังข์เวิน ทวดห้อย นายกสมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง 
และภาคใต้ มี 2 คน ได้แก่ นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย
(ส.ค.ย.) และนายเสวก ทองเกตุ ประธานชมรมเครือข่ายสถาบันการเกษตรชาวสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์
ธานี หลังจากนี้จะน ารายชื่อส่งให้บอร์ด กยท.ในวันที่ 28 กันยายนนี้ 

ขณะ ที่วงในตัวแทนเกษตรกรจาก 10 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เผยว่า ในวันที่ 26 กันยายนนี้ 
จะมีการตัดกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับมติที่ประชุมในการเลือก ตั้งตัวแทนชาวสวนยางนั่งบอร์ด 
กยท. ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และจะมีการรวมกลุ่มใหม่เหลือ 7 องค์กร โดยจะจดทะเบียนใหม่ในนาม 
“สมัชชาสถาบันเกษตรกรแห่งประเทศไทย” เพ่ือสานเจตนารมณ์นายกรัฐมนตรีให้รวมองค์กรยาง            
เป็นหนึ่งให้ได ้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (02/10/2558) 



 

 

 

ล่าช่ือชาวยางสุราษฎร์ฯเสนอแก้ราคาตกต่่า (02/10/2558)  

 

ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเกษตรกรสวนยาง - ปาล์มน้ ามัน สุราษฎร์ฯ ประสบภัยราคายางพารา

ตกต่ า เสนอรัฐบาลแก้ไข 

หลัง จากที่แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง และสมาคมเกษตรกรสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

สุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเขตภัยพิบัติ จากราคายางพาราตกต่ าเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดแกนน าได้ตั้ง

โต๊ะลงทะเบียนชาวสวนยางพารา ท่ีบริเวณริมถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ

รวบรวมรายชื่อเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ า พร้อมข้อเสนอของเกษตรกร

ไปยังรัฐบาล โดยมีเกษตรกรทยอยเดินทางมาลงชื่อไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่ทราบเรื่องการ

ด าเนินการดังกล่าว  

นายกิตติศักดิ์ วิโรจน์ นายกสมาคมเกษตรกรสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามันสุราษฎร์

ธานี เปิดเผยว่า การตั้งโต๊ะลงชื่อชาวสวนยางในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศให้พี่น้องชาวสวนยาง

ทราบว่า ทางจะสมาคมฯ จะน ารายชื่อแนบไปกับข้อเสนอ โดยจะตั้งโต๊ะรับรายชื่อเกษตรกร ท่ี

บริเวณริมถนนบริเวณหน้าป้ายศาลากลางจังหวัด หลังจากนั้นจะให้แกนน าในแต่ละอ าเภอ น าใบ

ลงทะเบียนไปให้พี่น้องเกษตรกรลงชื่อในพื้นท่ี 

ส าหรับข้อเสนอ คือ ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างราคายางพาราท่ีกิโลกรัมละ 60 บาท จาก

ราคาปัจจุบันประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง ผ่านทาง

บัญชีธนาคารและเป็นเกษตรกรท่ีจดทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และรวมถึงเกษตรกรท่ี

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน และคนกรีดยางด้วย 

ท่ีมา Sanook.com (02/10/2558)
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กษ.คุยบ.จีนลงตัวเดินหน้าขายยางตามเดิม (02/10/2558)  

 

ก.เกษตรฯ ท าความเข้าใจบริษัทจีน เดินหน้าตามสัญญาขายยางให้ครบถ้ว น 
 
  พล.อ.ฉัตร ชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้หารือกับ นาย Wan Zhirong กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป บริษัท ไห่หนาน รับเบอร์ กรุ๊ป (สิงคโปร์) ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทน
ของ บริษัท ไชน่า ไห่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จ ากัด ที่ผิดนัดจ่ายเงิน และส่งมอบ
ยางตามสัญญาซื้อขายยางในสต็อกของรัฐบาลจ านวนกว่า 2.08 แสนตัน ที่ บริษัท ไชน่า 
ไห่หนานฯ ท าไว้กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่
มีการรับมอบยางไปเพียง 1.9 หมื่นตัน เท่านั้น ซึ่งจากการหารือพบว่า บริษัท ไชน่า ไห่
หนานฯ มีหลายอย่างที่เข้าใจไม่ตรงกัน แต่เบื้องต้นได้ท าความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามสัญญาที่ตกลงกันได้ต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัท ไชน่า ไห่หนานฯ 
ยืนยัน จะรับมอบยางพาราตามสัญญา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และน ากลับมาหารือกับ
ไทย ภายในวันที่ 9 ต.ค. นี้ 

ที่มา ส านักข่าว Sanook.com (01/10/58) 
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2  ตุลาคม  2558  หน้า  21 
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2  ตุลาคม  2558  หน้า  C1, C2 (1) 

 



 

 

 

2  ตุลาคม  2558  หน้า  C1, C2 (2) 



 

 

 

2  ตุลาคม  2558  หน้า  5 (1) 

 



 

 

 

2  ตุลาคม  2558  หน้า  5 (2) 

 



 

 

 

2  ตุลาคม  2558  หน้า  5 (3) 

 



 

 

 

ภาวะยาง AFET: ราคาซึมลงหลงัตลาดจีนหยุดยาว-วอลุ่มเบาบาง รอลุ้นตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
สหรัฐฯ (02/10/2558)  
 

รายงานภาวะการซือ้ขายยางแผน่รมควนัชัน้ 3(RSS3) หลงัปิดการซือ้ขายวนันี ้  มมีลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 9.44 

ลา้นบาท มปีรมิาณซือ้ขายรวม 37 สญัญา ลดลงจากวานนี ้102 สญัญา  

 

นายธนเสฎฐ ์ดปีระเสรฐิกลุ นักวเิคราะหจ์ากบรษัิท ดเีอส ฟิวเจอรส์ จ ากดั เปิดเผยวา่ วนันีร้าคายาง AFET ซมึๆ  

อาจเพราะจนีหยดุยาว Long Weekend ขณะที ่TOCOM ราคาบวกแตไ่มเ่ยอะ 

เมือ่คนืทีผ่า่นมา ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เดอืน ก.ย.อยู่ที ่200,000 ต าแหน่ง สงุกวา่ทีม่กีาร

คาดการณ์ ไว ้และเชา้วนันีถ้งึแมป้ระเทศจนีจะหยุดยาววนัชาต ิตัง้แต ่1-7 ตลุาคมแตก็่มปีระกาศดชันเีศรษฐกจิ

ส าคัญหลายตวัออกมา โดยตัวที ่ส าคญัไดแ้ก ่ดชัน ีPMI ภาคการผลติเดอืน ก.ย.อยู่ที ่49.8 จดุ เพิม่ขึน้จากเดอืนที่

แลว้ 49.7 จุด   ปัจจัยตา่งๆยังไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง แตพ่รุ่งนีจ้ะมตีวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร (Non Farm 

Pero) หลงัจากนัน้ ก็ไมม่ตีวัเลขส าคัญอะไรทีพ่อจะเป็นดัชนชีีว้ดัทศิทางราคายาง คงตอ้งรอลุน้ราคาน ้ามันไมใ่ห ้

หลดุ 45 ดอลลาร/์บารเ์รล  

AFET แนวตา้น 51.7/53.7 บาท แนวรับ 50/49/48 บาท  

TOCOM แนวตา้น 170/185 แนวรับ 163/160  

SHFE (1-7 ต.ค.จนีหยดุ)  

 

สว่นปรมิาณสญัญาซือ้ขายคงคา้ง(Open Interest) อยูท่ี ่2,446 สญัญา เพิม่ขึน้ 11 สญัญา  

ภาวะการซือ้ขายยางแผน่รมควันชัน้ 3(RSS3)  

 

เดอืน ราคาปิด ราคาปิด ปรมิาณ  

 

ครัง้กอ่น วนันี ้การซือ้ขาย  

 

NOV 15 48.00 - 0  

 

DEC 15 49.00 - 0  

 

JAN 16 49.30 - 0  

 

FEB 16 49.90 - 0  

 

MAR 16 49.95 - 0  

 

APR 16 50.20 51.00 18  

 

MAY 16 50.30 51.10 19  

รวม 37 

 

ทีม่า ส านักขา่วอนิโฟเควสท ์(วนัที ่1 ตลุาคม 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94987:-afet----02102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94987:-afet----02102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

ราคาประมูลวันศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม 2558  

 

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผ่นดิบ  42.19 
 

(01/10/58) 

ยางแผ่นรมควันชั้น3 43.92 
 

(01/10/58) 

น้่ายางสด ณ โรงงาน 40.50 
 0.50 

เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน    
คาดการณ์ราคายางวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558  

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ ามัน 
โดยมีปัจจัยลบจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ออกมาไร้ทิศทาง และเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ประกอบกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มอ่อนแรงลงในปีนี้ ขณะเดียวกันจีนอยู่ในช่วง
หยุดยาวเนื่องในวันชาติ อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ใน
ระดับหนึง่ 

 

 

 

 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=8:-21-2554
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=20:-17-2553
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ภาพข่าว: AFET และโบรกเกอร์เข้าพบสมาคมยางพาราไทย เพื่อขอบคุณที่ได้ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนการด่าเนินงานของ AFET 
- ThaiPR.net  
 
กรุ ง เทพฯ --2 ต.ค . --ตลาดสินค้ า เกษตรล่ ว งหน้าแห่ งประ เทศไทย 
  
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ
ไทย (AFET) น าโดยนายชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานกรรมการ AFET และนายสุภาพ วงศ์
เกียรติขจร ผู้ท าการแทนผู้จัดการ AFET พร้อมด้วยบริษัทสมาชิกนายหน้าซื้อขาย
ล่วงหน้าของ AFET ได้แก่ นายพสิษฐ์ เจริญศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ 
จ ากัด นายเชษฐา มีมั่งคั่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็กโกร์ว เอนเตอร์ไพร์ส 
จ ากัด ได้เข้าพบกรรมการสมาคมยางพาราไทย น าโดยนายไชยยศ สินเจริญกุล นายก
สมาคมฯ พร้อมทั้ง สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและผู้ซื้อผู้ขายยางพาราใน 
AFET เพื่อขอบคุณสมาคมยางพาราไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน 
และให้ความร่วมมือกับ AFET ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า
เกี่ยวกับการรวมตลาด AFET-TFEX ในโอกาสนี้ AFET ได้เลี้ยงอาหารค่ าเพื่อแสดงความ
ขอบคุณแก่สมาคมยางพาราไทยด้วย 
 

 

 

 



 

 

 

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรไทยในอาเซียนภายใต้ AEC     

 - ThaiPR.net    30 ก.ย. 2558  กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

       นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อ านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญ

สุภารองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 

เปิดเผยร่วมกันว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้ท าการศึกษาศักยภาพและการบริหาร

จัดการการค้าสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเบื้องต้นพบว่า ในปี 2558 

(ม.ค.-ก.ค.) สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 150,683 

ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 51,506 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 99,177 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 

0.52  

       สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกในอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้ จ าพวก ล าไยสด ทุเรียนสด มะม่วง เป็นต้น สินค้าน าเข้าได้แก่ รังนก

นางแอ่น น้ ามันปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม มะพร้าวฝอยและน้ ามันมะพร้าว โกโก้ ปลาและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการและคณะท างานของศูนย์ติดตามฯในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้

ศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงสาธารณรัฐประชาชน

จีน เพ่ือให้ทราบศักยภาพ โอกาสและอุปสรรค การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย เวียดนาม สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

       ส าหรับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าสินค้าเกษตรผ่านแดน โดยศึกษา

เส้นทางการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญ จากด่านชายแดนไทยผ่านไปยัง สปป.ลาว 

กัมพูชา สิ้นสุดที่ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า นอกจากการค้ากับประเทศภายใน

อาเซียนด้วยกันเองแล้ว ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญในการส่งออกใน

สินค้าผลไม้ของไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในแต่ละปี ไทย

ส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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แผ่นดินใหญ่มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลไม้ที่ไทยส่งไปขายทั่วโลก โดยมีมณฑลกวางตุ้ง (ภาคใต้) 

และนครเซี่ยงไฮ้ (ภาคตะวันออก) เป็นท่าเรือและตลาดหลักที่ใช้น าเข้าและขายส่ งผลไม้ไทยเพ่ือกระจายไปสู่

พ้ืนที่อ่ืนๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบัน นอกจากการขนส่งทางเรือไปยังกวางตุ้งและเซี่ยงไฮ้แล้ว มี

เส้นทางท่ีเชื่อมระหว่างภาคเหนือไปยังนครคุนหมิงของจีน และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยัง

มณฑลกว่างซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านลาวและเวียดนาม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พ่อค้าไทยใช้ส่ง

ผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่สามารถขนส่งไปยังตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าที่ส าคัญ 

เช่น สาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียงตามล าดับ ได้แก่  

1. เส้นทาง R3A อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน การขนส่งสินค้าไทยไปจีน บางส่วน 

พบว่า มีพ่อค้าน าสินค้าไทยขนถ่ายรถบรรทุกเล็ก เพ่ือแปลงเป็นสินค้าลาวเนื่องจากเสียภาษีน้อยกว่า แต่

หลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานไทย-ลาว แห่งที่ 4 แล้วช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้อง ขน

ถ่ายสินค้าลงเรือ ซึ่งท าให้เสียเวลาและสินค้าเกษตรเสียหาย สินค้าเกษตรส่งออก คือ ผักและผลไม้ เช่น ล าไย 

ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กล้วยหอม กล้วยไข่ จากประเทศไทย และ สปป.ลาว 

2. เส้นทาง Southern Corridor อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือ วุงเตา 

ประเทศเวียดนาม การขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามตอนใต้นิยมใช้เส้นทางเรือมากกว่า ส าหรับเส้นทางบก

เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าผลไม้ ผ่านด่านชายแดนมอคไบ (กัมพูชา-เวียดนาม) สินค้าเกษตร

ที่น าเข้า คือ มันส าปะหลัง สินค้าอุปโภคและบริโภคของไทย เช่น อาหารทะเล ผักและผลไม้ ของใช้เบ็ดเตล็ด 

ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ 
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3. เส้นทาง R9 จ.มุกดาหาร ผ่าน สะหวันนะเขต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ถึง ผิงเสียง นครกวางโจว ประเทศจีน บริเวณชายแดนลาว -เวียดนาม ได้มีการเริ่มใช้งานแบบ One stop 

service ช่วยให้การผ่านแดนสะดวกมากข้ึน สินค้าเกษตร คือ ยางพารา น้ าตาล ผักและผลไม้ โดยเฉพาะสินค้า

เบ็ดเตล็ด เครื่องอุปโภคบริโภคส่งไปยังเวียดนามตอนกลาง 

4. เส้นทาง Southern Coastal Corridor เป็นเส้นทางนี้จะสามารถเชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม แต่

จุดหมายปลายทางการขนส่งสินค้าโดยใช้ช่องทางนี้อยู่ที่บริเวณเกาะกง และจังหวัดพระสีหนุเท่านั้น 

ผู้ประกอบการนิยมขนส่งสินค้าทางทะเลมากกว่า ถึงแม้จะใช้เวลานานแต่มีต้นทุนที่ถูกกว่าและสามารถขนส่ง

ได้คราวละปริมาณมาก และเขตเศรษฐกิจพิเศษพระสีหนุเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนแปรรูป

สินค้าประมงท่ีมีศักยภาพ 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า เส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทย สามารถน าสินค้าเกษตรของเราไปสู่

ต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว จากเส้นทางดังกล่าวข้างต้น และเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในบริหาร

จัดการขนส่ง นอกเหนือจากการขนส่งทางเรือ 


